

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023**

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bắc Giang về Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023.

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Tổ Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước chỉ ra trong năm 2022.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ Bảo mật của Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Công tác bảo vệ BMNN phải được tiên hành thường xuyên, trên cơ sở chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, lãnh đạo Sở. Công chức, viên chức, người lao động cần phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu.

**II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN như: Luật Bảo vệ BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị

nội bộ trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 76-CT/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị.

3. Nâng cao cảnh giác, không để các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng, móc nối, tuyển lựa để thu thập bí mật nhà nước. Chủ động rà soát và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN. Không dùng máy tính, phương tiện điện tử có tính năng lưu trữ thông tin có kết nối internet để soạn thảo, chuyển giao, lưu trữ tài liệu có nội dung BMNN; trao đổi thông tin BMNN qua điện thoại di động, điện thoại cố định, hộp thư điện tử công vụ mà không có giải pháp mã hóa cơ yếu hoặc qua hộp thư điện tử cá nhân trên internet; sử dụng thiết bị nhớ ngoài USB, ổ cứng di động và các thiết bị, phương tiện điện tử có khả năng lưu trữ dữ liệu khác để sao chép dữ liệu giữa các máy tính soạn thảo nội dung BMNN với máy tính hoặc thiết bị, phương tiện điện tử có kết nối internet. Thực hiện nghiêm túc việc xác định độ mật của tài liệu trước khi phát hành, quản lý, lưu trữ và ký nhận khi chuyển giao BMNN. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vụ, việc lộ, lọt BMNN; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc Sở yêu cầu trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị mình quản lý để nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung về bảo vệ BMNN theo Kế hoạch đã đề ra. Giao Văn phòng Sở báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2023 (**trước ngày 01/12**) về Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các phòng, đơn vị trao đổi, báo cáo Giám đốc Sở kịp thời chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Công an tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Triệu Ngọc Trung**